

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๖๖



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด “คิด Project ยังไงให้ปัง” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ (Unleashing Your Creative Potential and Building Smart SEZ Districts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายอำเภอห้วยใหญ่ และนายอำเภอดอนตาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๕.๓/ว ๓๖๑๘ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิด “คิด Project ยังไงให้ปัง” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ (Unleashing Your Creative Potential and Building Smart SEZ Districts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ (Wiang Inn Hotel) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และกระบวนการเขียนโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเกิดแนวความคิดที่สร้างสรรค์ในการออกแบบโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน ตลอดจนสร้างโอกาสในการตั้งศักยภาพของบุคลากรกรมการปกครองเพื่อเป็นกำลังหลักในการให้บริการประชาชน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของจังหวัด/อำเภอในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับบริบทของโลกสมัยใหม่ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ กรมการปกครองได้กำหนดให้ที่ทำการปกครองอำเภอในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ได้ โดยกรมการปกครองจะพิจารณาจากโครงการที่มีการนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ไปปรับปรุง/แก้ไข หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการประชาชนในด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามภารกิจของกรมการปกครอง

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอพิจารณาส่งผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้

๑. นายอำเภอหรือปลัดอาวุโสในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๒. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษของที่ทำการปกครองอำเภอ อำเภอละ ๑ คน

/กำหนดให้...

กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารลือบี่ ชั้น ๑ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกรมการปกครองจะดำเนินการส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณแล้ว ไปตั้งจ่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรณ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗



เข้าร่วมกลุ่มไลน์